

Kính gửi: - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10-5-2019 “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Kết luận số 49-KL/TW. Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với tư duy của thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp, trước hết là người đứng đầu. Phát huy và quy định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 49-KL/TW và Thông tri số 05-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với việc đánh giá kết quả công tác hằng năm. Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020.

2- Bám sát các quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20-02-2014 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung của Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong tổ chức thực hiện cần lồng ghép các chỉ tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

3- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp; phát triển tổ chức hội khuyến học các cấp,

đặc biệt là cấp cơ sở, đảm bảo sự rộng khắp và đồng đều giữa các địa bàn. Chú trọng công tác xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo và cán bộ hội các cấp. Tăng cường phối hợp giữa hội khuyến học với ngành giáo dục - đào tạo làm nòng cốt trong liên kết, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, xây dựng các mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập. Nghiêm túc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống cho công nhân, người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, lao động năng động, sáng tạo trong điều kiện nền kinh tế số hiện nay. Phát huy, sử dụng có hiệu quả các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa ở cơ sở theo hướng chú trọng các hoạt động học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy và học, hỗ trợ cho người học có thể tự học, học từ xa, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học tập suốt đời.

4- Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; phản ánh kết quả thực hiện của các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là những gương sáng về tự học, học thành tài để lập thân, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng, hiệu quả công việc ở các địa phương, đơn vị.

5- Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Như trên,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Ngô Đông Hải

Ngô Đông Hải